

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

### ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการที่มีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้าง ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการได้โดยคำนึงถึงการทำงานแบบบูรณาการด้วย ทั้งนี้ หากเป็นการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ ในภารกิจการให้บริการประชาชนให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ เดือน ส่วนการปรับปรุง โครงสร้างของส่วนราชการให้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ

๒. ตามที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) (คำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกส่วนราชการ นั้น ขณะนี้ได้มีคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติราชการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยการดำเนินการ ตามคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้มี ศอตช. และ ศปท. เป็นกลไกในการประสานงานและตรวจสอบ ดังนั้น จึงให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ ศอตช. และ ศปท. เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชันในระบบราชการ รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่ให้มีการแสวงประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการรวมชุดสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อป้องกันการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เกินราคาที่กำหนด

/๕. ...

๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการปรับปรุงตู้โดยสารรถไฟชั้นสามให้มีความปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงความสะอาดของตู้รถไฟทุกขบวน ห้องน้ำภายในรถไฟและในสถานีให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง )

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๗ (สุกัญญา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/จิตตา)